

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI)

Tập trung sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm các điều kiện về quốc phòng, an ninh

Với chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 128 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 4.200 đảng viên. Những năm qua, các doanh nghiệp đã có sự phát triển nhanh, tăng mạnh về quy mô, tiềm lực, bảo đảm ổn định, hiệu quả. Đảng ủy Khối luôn lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở nâng cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển doanh nghiệp. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp đã có bước phát triển đúng hướng, tích cực đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, ngành hàng, sản phẩm, tăng kim ngạch xuất khẩu; đồng thời, chú trọng khai thác, phát triển thị trường trong nước, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Đặc biệt, trong bối cảnh chịu tác động mạnh của dịch Covid-19,



Các doanh nghiệp bảo đảm cung cấp đủ lượng xăng dầu, gas phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển, đứng vững trên thị trường, tạo nguồn thu cho ngân sách, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. 10 năm qua, tổng giá

trị sản xuất toàn khối ước đạt 179.000 tỷ đồng, tăng bình quân 10,2%/năm, nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 15.200 tỷ đồng, chiếm gần 1/5 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, tăng bình

quân 8,7%/năm, thu nhập bình quân người lao động đạt gần 6 triệu đồng/tháng. Cùng với lãnh đạo doanh nghiệp, công tác quốc phòng, an ninh cũng luôn

được Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp trong khối đặc biệt chú trọng. Thực hiện Luật Dân quân tự vệ, cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo thành lập lượng tự vệ và đội tự quản an ninh tại đơn vị bảo đảm về số lượng và chất lượng, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự tại doanh nghiệp. Cùng với đó, cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp chú trọng đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng này. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu, có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Công ty Điện lực Thái Bình luôn chủ động trong mọi tình huống để vận hành lưới điện ổn định, bảo đảm cấp điện hiệu quả

nhất phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Ông Phạm Huy Anh, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Với phương châm "Ngành điện luôn đi trước một bước", 10 năm qua Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại mô hình hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích cho xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện cho nền kinh tế và nhu cầu xã hội. Nhờ sự đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện đã đóng góp quan trọng vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn về địa bàn. Cũng vì thế, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện của Công ty đạt mức tăng trưởng cao với tốc độ 12%/năm, cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các doanh nghiệp đã tích cực thực hiện các giải pháp góp phần bảo đảm an ninh lương thực phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bà Trần Thị Trà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed cho biết: Trong 10 năm qua,

Thái Bình Seed đã 4 lần đi nghiên cứu nông nghiệp ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước thực tế diện tích đất trồng lúa ở Thái Bình ngày càng giảm nên doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu ứng dụng giống lúa mới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Kết quả, Thái Bình Seed đã nghiên cứu thành công bộ giống lúa mới đưa vào sản xuất làm thay đổi 80% cơ cấu giống lúa trong 15 năm qua, góp phần đưa năng suất lúa của tỉnh từ 7 - 8 tấn/năm lên đến 14 tấn/năm. Đến nay Thái Bình Seed đã có 22 giống bản quyền, trong đó 15 giống do Công ty nghiên cứu được Bộ Nông nghiệp và



Nhà máy chế biến hạt giống của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed.

THU THỦY

**XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUỲNH BẢO
Chú trọng công tác môi trường**

Năm 2022, Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao. Cùng với nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, các thôn, khu dân cư trong xã luôn quan tâm đến công tác môi trường, coi đây là tiêu chí cần duy trì hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.



Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Bảo được xây dựng khang trang.

Quỳnh Bảo có 4 thôn với gần 4.000 nhân khẩu, là xã nội đồng, nguồn thu ngân sách hạn hẹp, quỹ đất đầu tư ít, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn trong khi đó phải tập trung các nguồn lực hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao. Tuy nhiên, vượt lên khó khăn, xã luôn nỗ lực đoàn kết, phấn đấu từng bước hoàn thành các tiêu chí.

Trong các tiêu chí, mỗi tiêu chí đều có những thuận lợi và khó khăn riêng, cần sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân nhưng với Quỳnh Bảo tiêu chí môi trường là tiêu chí được hoàn thành sớm so với các tiêu chí khác bởi việc gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp đã thành thói quen, nếp sống của người dân địa phương.

Vài năm trước, khi chưa có tổ thu gom rác, rác thải do các gia đình tự xử lý bằng cách vứt ra đường, bãi đất trống làm ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân. Năm 2018, xã đã thành lập tổ thu gom rác. Hiện nay, tại 4 thôn đều có tổ thu gom rác, hoạt động thu gom rác được duy trì đều đặn. Thứ bảy hàng tuần, tổ thu gom rác đến nơi tập kết rác của các thôn để thu gom

trên cánh đồng về các bể chứa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Ông Nguyễn Hữu Dương, Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ: Trong xây dựng NTM và NTM nâng cao, Quỳnh Bảo đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua bảo vệ môi trường trong các đoàn thể, tổ chức tốt các đợt ra quân thu gom rác thải. Từ đó nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và hoàn thành tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nâng cao. Ngoài kinh phí do xã đầu tư để mua sắm phương tiện thu gom rác, các gia đình đều đồng thuận đóng góp kinh phí duy trì hoạt động của tổ thu gom rác ở các thôn. Mỗi trường sạch đẹp, không khí trong lành, diện mạo nông thôn thay đổi, người dân được hưởng lợi. Bà Bùi Thị Sự, người dân xã Quỳnh Bảo tâm sự: Trước đây khi chưa có tổ thu gom rác chúng tôi thường phân loại rác hữu cơ rồi đổ vào một góc hoặc góc cây, rác vô cơ thì đốt, làm như vậy rất ô nhiễm. Từ khi có tổ thu gom rác, việc giải quyết rác thải trong gia đình rất thuận tiện, không còn ô nhiễm, sức khỏe bảo đảm. Xã đang nỗ lực về đích NTM nâng cao, môi trường đã xanh, sạch, đẹp, người dân chúng tôi quyết tâm cùng với địa phương duy trì hiệu quả, nâng cao các tiêu chí để bản thân, gia đình và cộng đồng cùng hưởng lợi.

NGUYỄN CƯỜNG

**NÔNG DÂN XÃ NAM BÌNH
Thi đua phát triển kinh tế**

Những năm gần đây, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ở xã Nam Bình (Kiến Xương) đã được triển khai sâu rộng, đạt được những kết quả tích cực. Từ phong trào này, nhiều nông dân đã đổi mới tư duy làm kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 2005, nhận thấy mô hình chăn nuôi truyền thống gặp nhiều khó khăn, anh Đoàn Văn Lượng, thôn Trung Kiên đã mạnh dạn chuyển sang đào ao, nuôi ba ba. Anh đầu tư hàng trăm triệu đồng mở rộng diện tích ao lên 1.200m², áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi ba ba giống và ba ba thương phẩm, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng nghìn con giống và trên 1 tấn ba ba thương phẩm, thu nhập hơn 100 triệu đồng. Anh Lượng cho biết: Thời gian đầu nuôi ba ba tôi gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn và kinh nghiệm. Song được sự hỗ trợ, tư vấn của Hội Nông dân xã, tôi được tiếp cận các nguồn vốn và tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nên mô hình của tôi đã phát triển tốt. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất để tạo việc làm cho lao động địa phương.

Còn mô hình trồng hoa, cây cảnh của chị Trần Thị Yến, thôn Phú Cốc đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Chị Yến chia sẻ: Đây vốn là mảnh đất chiêm trũng, cây lúa kém hiệu quả. Năm 2013, được Hội Nông dân xã tuyên truyền, vận động, tôi đã mạnh dạn chuyển đổi 6 sào ruộng để trồng hoa, cây cảnh. Hiện tại vườn của gia đình tôi trồng trên 600 cây quất, đào, cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.

Bà Vũ Thị Hồng Diệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Bình cho biết: Để thúc đẩy phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Hội Nông

dân xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; đồng viên, hướng dẫn nông dân chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, đầu tư vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, vươn lên làm giàu chính đáng. Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, từ năm 2018 - 2022, Hội Nông dân xã Nam Bình phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 28 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.448 lượt cán bộ, hội viên; tín chấp với các tổ chức tín dụng cho hơn 1.800 lượt hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng. Đồng thời, Hội cung ứng hơn 130 tấn phân bón các loại cho hơn 400 gia đình hội viên. Từ đó, hội viên có thêm điều kiện để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Cũng trong 5 năm qua, toàn Hội có 4.720 lượt hội viên đăng ký thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần thực hiện tốt



Vườn trồng đào, quất của chị Trần Thị Yến (người bên phải) cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.

NGUYỄN TRIỆU